



TRUNG TÂM GDTX - NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG

Cơ sở 1: 196, đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Cơ sở 2: 147, Nguyễn Thái Học, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613. 543.843 Email: ttgdtx.daknong@moet.edu.vn Website: txdaknong.daknong.edu.vn

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý bậc phụ huynh và các em học sinh!

Năm học 2021-2022 kết thúc trong niềm vui hân hoan đan xen lo lắng của quý bậc phụ huynh cũng như các em học sinh lớp 9. Việc chọn cho con em mình một môi trường học tập phù hợp đang là nỗi trăn trở của quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Bởi sự thành công bao giờ cũng bắt đầu từ một môi trường phù hợp chứ không hẳn là một môi trường thuận lợi!

Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông có thể là địa chỉ phù hợp với nhiều học sinh. Với những lý do sau đây:

❖ **Về cơ cấu đội ngũ giáo viên:** đủ về số lượng và chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, năng nổ, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và có trên 50% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

❖ **Về cơ sở vật chất:** khang trang, được trang bị các thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

❖ **Về tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 đạt 97,18%.**

❖ **Về chương trình và môn học:** Các em sử dụng cùng một loại SGK theo chương trình cơ bản THPT; Tuy nhiên, không phải học 11 môn như ở THPT, các em chỉ học 7 môn bắt buộc là Toán, Lý, Hóa, Ngữ Văn, Sinh, Sử và Địa.

❖ **Về quyền lợi:** Sau khi học xong chương trình lớp 12, các em sẽ được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT; nếu thi đỗ sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT như bằng tốt nghiệp của học sinh THPT. Có thể học song song chương trình THPT và chương trình Trung cấp (Tin học, Luật, Kế toán) tại Trung tâm.

❖ **Về chế độ ưu tiên khuyến khích trong kỳ thi tốt nghiệp:** Được ưu tiên cộng tối đa 4,0 điểm vào tổng điểm thi (Chúng chỉ nghề phổ thông loại giỏi cộng 2,0 điểm, loại khá cộng 1,5 điểm, loại trung bình cộng 1,0 điểm; chúng chỉ Tin học cộng 1,0 điểm; Anh văn cộng 1,0 điểm). Đây là một lợi thế mà học sinh ở trường THPT không có.

❖ **Có thể bảo lưu điểm thi tốt nghiệp:** Nếu thi tốt nghiệp THPT hỏng thì các môn thi đạt điểm 5 trở lên sẽ được bảo lưu lại ở năm thi sau không phải thi lại.

❖ **Đối với những học sinh đã hoàn thành chương trình 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT đăng ký học lại lớp 12 tại Trung tâm:** Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được hưởng các chế độ khuyến khích như học viên GDTX. Đồng thời không phải thi môn Tiếng Anh và Giáo dục công dân như học sinh THPT.

❖ **Về học phí:** Các em chỉ nộp tối đa 45.000 đồng/1tháng (405.000 đồng/ năm học).

Vì những lý do trên, chúng tôi khuyên rằng: Đối với những em học lực còn hạn chế, các em hãy tự tin, mạnh dạn đăng ký học tại trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông. Đây là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với sức học của các em.

Kính chúc quý phụ huynh sức khỏe, chúc các em học sinh tìm được môi trường học tập phù hợp và đạt được ước mơ của mình!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 02613. 543.843 (Cô Huyền) hoặc 0972.265.043 (Cô Thu)

Trân trọng kính chào!

Đắk Nông, ngày 12 tháng 5 năm 2022



LÊ ĐỨC ANH